

สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) จังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็น	รายละเอียด
ชื่อแปลง	แปลงใหญ่ข้าว ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ชื่อ - สกุล / หน่วยงานต้นสังกัด	นายจำนงค์ ชนกลีกรรม / นวส.ชก.สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง
จำนวนเกษตรกรสมาชิก (ราย)	175 ราย
ชนิดสินค้าหลัก	ข้าว
พื้นที่ผลิต (ไร่)	พื้นที่ผลิต 1,000 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว - ไร่ ยังไม่ให้ผลผลิต - ไร่
แหล่งน้ำในการผลิต	ในเขตชลประทาน - ไร่ นอกเขตชลประทาน 1,000 ไร่
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	3,150 บาท/ไร่
ราคาขายผลผลิตเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	12 บาท/กก.
การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตในปัจจุบัน	ได้รับรอง GAP จำนวน 75 ราย
รูปแบบการจำหน่าย	- ต่างคนต่างขาย - การบริหารจัดการผลผลิต (รวมกันขาย)
ผู้รับซื้อ	- โรงพยาบาลศรีบุญเรือง, บุคคลทั่วไป - พ่อค้าคนกลาง (ไทยพีพัฒนา, พรทิพย์พืชผล, บัวคำการเกษตร)
สถานภาพ/รูปแบบการรวมกลุ่ม	รวมกลุ่ม / ศูนย์ข้าวชุมชน

เป้าหมายการพัฒนา

ประเด็น	รายละเอียด
ลดต้นทุนการผลิต	จากเดิม 3,150 บาท/ไร่/ปี ลดเหลือ 2,835 บาท/ไร่/ปี
เพิ่มผลผลิต	จากเดิม 400 กก./ไร่/ปี เพิ่มเป็น 420 กก./ไร่/ปี
พัฒนาคุณภาพผลผลิต	GAP จำนวน 75 ราย
ตลาด	-
บริหารจัดการ	มีการรวมกลุ่มบริหารจัดการการผลิต การตลาด และองค์กร

การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานเกษตรจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต	24,000 บาท
สำนักงานประมงจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้ ปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์	300,000 บาท
โครงการชลประทาน	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
กรมวิชาการเกษตร	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
กรมการข้าว	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
กรมหม่อนไหม	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
กลล.รักษาความสงบ อำเภอสรีบุญเรือง	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สภาหอการค้าจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ

ปัญหาสภาพการผลิตการตลาดที่พบในปัจจุบัน

1. สภาพแวดล้อมในการผลิต : ดินมีสภาพเป็นกรดเล็กน้อย แหล่งน้ำไม่เพียงพอ
2. ปัจจัยการผลิต : ขาดแคลนพันธุ์ข้าวและไม่ได้คัดพันธุ์ เครื่องจักรกล/เครื่องมือการเกษตรไม่พอกับความต้องการของเกษตรกร
3. เทคโนโลยีการผลิต : ขาดการปรับปรุงดิน ดินแข็ง ขาดความรู้การปลูก การใช้ปุ๋ย การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การให้น้ำ/ระบบน้ำ การเก็บเกี่ยว และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
4. การเพิ่มมูลค่าสินค้า : การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ขาดความรู้และอุปกรณ์เครื่องมือ มาตรฐานสินค้าขาดความรู้/คุณภาพ/ความปลอดภัย
5. การตลาด : คุณภาพไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ไม่มีการประสานงานช่องทางการจำหน่าย/ตลาดรับซื้อ ราคาสินค้าตกต่ำ ไม่มีสถานที่เก็บสินค้า
6. การบริหารจัดการ : คณะกรรมการกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและยังไม่ได้มีการดำเนินงานอย่างจริงจัง